




# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

11 พฤศจิกายน 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>นโยบาย</b></p> <p><b>ขับเคลื่อนนโยบายคนไทยห่างไกล NCDs ครั้งที่ 2</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (journalistthailand, Hfocus, MGROnline, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, talknews online, บ้านเมือง, สยามรัฐ, NBT )</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดกิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบายคนไทยห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ครั้งที่ 2 ณ หอประชุมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม ลงพื้นที่นำ อสม. 11 จ.ภาคอีสานตอนบน เรียนรู้การนับสนุนการปรับพฤติกรรมกรกิน “โปรตีนอย่าให้ขาด คาร์บอย่าให้เกิน เพิ่มเติมด้วยไขมันดี” มุ่งเป้าลดการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่ปัจจุบันคนไทยป่วยจำนวนมากจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต แนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจจำนวนมาก โดยส่งเสริมให้ อสม. หมอคนที่ 1 ที่มีกว่า 1.07 ล้านคนทั่วประเทศ ทำหน้าที่ให้ความรู้ความเข้าใจ เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ ลดความรุนแรงการเจ็บป่วยในผู้ป่วยรายเก่า</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (thainews, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>-นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมคณะผู้บริหารกรมสุขภาพจิต เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนนโยบายคนไทยห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ครั้งที่ 2 เขตสุขภาพที่ 7 และเขตสุขภาพที่ 8 ณ หอประชุมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม</p>	
<p><b>30 บาทรักษาทุกที่</b></p> <p><b>1. ศาลปกครองรับคำร้อง กรณี รับยารักษาโรคที่บ้าน</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. มติชน เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, hfocus)</p> <p>- นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เผยถึงกรณีศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งให้รับฟ้องคำร้องของแพทยสภาที่คัดค้านการจ่ายยาตาม 16 กลุ่มโรคอาการ โดยไม่มีกรตรวจโดยแพทย์ เพื่อเป็นการคุ้มครองปชช. ว่า เป็นเรื่องของสภาวิชาชีพ ไม่ขอก้าวล่วงอำนาจของศาลปกครอง เมื่อผลการพิจารณาถึงที่สุดแล้ว สปสช.จะรับมาดำเนินการให้ถูกต้องพร้อมยืนยันขณะนี้อยู่ยังไปรับยาที่ร้านขายยาได้ ซึ่ง สปสช.มีการกำหนดมาตรฐานการให้บริการ ให้ร้านขายยาต้องมีการติดตามอาการประชาชนที่ไปรับยา หากไม่ดีขึ้นภายใน 3 วัน ต้องส่งต่อไปยังหน่วยบริการปฐมภูมิต่อไป</p> <p>- สภาเภสัชกรรม โพสต์ถึงประเด็นสภาเภสัชกรรมและสปสช.ถูกฟ้องจากแพทยสภา ว่า การทำงานตามโครงการของสภาเภสัชกรรมเป็นไปตาม พ.ร.บ.ยา และ พ.ร.บ.วิชาชีพ โดยเตรียมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวบรวมทีมนักกฎหมายพร้อมขอให้เภสัชกรที่ร่วมโครงการดูแลการเจ็บป่วยเล็กน้อยยังคงดำเนินการตามปกติ จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยเป็นอื่น รวมถึงทำตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัดและถูกต้องตามกำหนด แสดงบทบาทการทำงานอย่างเต็มที่เพื่อความปลอดภัยของปชช.</p> <p><b>2. นโยบาย 30 บาทฯ ด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยระดับสากล</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ hfocus สกู๊ปพิเศษ</p> <p>-เพจเฟซบุ๊ก Tech Movement เผยถึงเทคโนโลยีขับเคลื่อน 30 บาทรักษาทุกที่ ว่า การเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพอย่างเป็นระบบภายใต้โครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ ทำให้ประชาชนและหน่วยบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพผ่านแพลตฟอร์มกลาง สำหรับสร. สามารถติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการได้อย่างครอบคลุม ผ่านระบบ dashboard ที่แสดงข้อมูลสำคัญ แบบ realtime ด้วย 5 เทคโนโลยี ได้แก่ 1.Digital Health Platform 2.Digital Health Service 3.การพิสูจน์ตัวตนดิจิทัล ผ่านแอปฯ หรือไลน์พร้อม บุคลากรทางการแพทย์ต้องยืนยันตัวตนระดับสูงสุด (IAL3) เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ป่วยได้รับการบริการจากบุคคลที่ยืนยันตัวตนที่ได้ รับใบอนุญาตทางการแพทย์จริง ๆ ป้องกันการปลอมแปลงตัวตน 4. Electronic Certification การลงรายมือดิจิทัล 5. Financial Data Hub รวมถึงโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ ใช้เทคโนโลยี AI Big Data</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>และ Business Intelligence บนคลาวด์ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล มีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	
<p><b>แผนบำบัดหม่อมตติยา</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ch7, bugaboo)</p> <p>-พ.ต.อ.ทวิ สอดส่อง รมว.ยธ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจาก ยธ. และ สธ. ลงพื้นที่เยี่ยมนายเอ็ม ชาว อ.นางรอง จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งถูกมารดาสร้างห้องขังไว้ในบ้านพัก หลังทนพฤติกรรมทารุณเพศและเล่นพนันของลูกชายไม่ไหว ขณะนี้รับการบำบัดที่ รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น โดยได้พูดคุยกับมารดาผ่านวิดีโอคอล เพื่อให้กำลังใจและรายงานความคืบหน้าขั้นตอนการบำบัดรักษาในระยะ 1 สัปดาห์ พร้อมรับปากว่าจะดูแลรักษาลูกชายให้อย่างเต็มที่ สำหรับกรณีที่เกิดขึ้นเป็นประเด็นที่รัฐต้องจริงจังในการปราบปรามและแก้ไขยาเสพติด ต้องการแก้ไขปัญหาให้กับจังหวัดลงลึกไปในระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ก้าวต่อไปคือการสร้างคนทั้งวิชาการและวิชาชีพให้มีความรู้ติดตัวหลังพ้นโทษ</p>	
<p><b>เปิดมูลค่าใช้จ่ายในรพ.รัฐปี 2567</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-จากรายงานภาพรวมมูลค่าการใช้จ่ายในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐในปีงบประมาณ 2567 มีมูลค่ารวม 70,542 ล้านบาท เป็นยาแผนปัจจุบัน 68,983 ล้านบาท คิดเป็น 97.79 % และยาสมุนไพร 1,560 ล้านบาท คิดเป็น 2.21 % ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการใช้จ่ายสมุนไพร เป็น 3,000 ล้านบาท ในปี 2569 และเป็น 7,000 ล้านบาท ในปี 2572 โดยส่งเสริมการใช้จ่ายสมุนไพร 32 รายการในผู้ป่วย 10 กลุ่มอาการของโรคที่พบบ่อย ให้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 10 % ช่วยลดการนำเข้าจากต่างประเทศ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>นายกฯ สั่ง “สคบ.-สธ.” พิจารณา 3 ร่าง กม. จากสภาผู้บริโภค</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ไอเอ็นเอ็น</p> <p>- หลังจากที่สภาผู้บริโภค ได้มีข้อเสนอแก้ไขร่างกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 3 ฉบับ ต่อนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ต.ค.67 เพื่อปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบด้วย 1.แก้ไขร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค ฉบับสภาผู้บริโภค เน้นการปรับปรุงสิทธิผู้บริโภคให้ครอบคลุมรูปแบบการซื้อขายออนไลน์ ซึ่งเป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมสูงในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังปรับปรุงกลไกการตัดสินข้อพิพาทให้รวดเร็วและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เป็นไปอย่างเป็นธรรมและตรงไปตรงมา 2.เสนอแก้ไขร่าง พ.ร.บ.อาหาร ฉบับสภาผู้บริโภค เพิ่มมาตรการควบคุมความปลอดภัยทางอาหาร และปรับปรุงข้อกำหนดการอนุญาตและการโฆษณาอาหารให้ชัดเจนยิ่งขึ้น กำหนดบทบาทความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ เพื่อป้องกันการโฆษณาที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพ และ 3.เสนอให้ออกร่าง พ.ร.บ.ความรับผิดเพื่อความซื่อสัตย์ของสินค้า (Lemon Law) มุ่งแก้ปัญหาสินค้าที่มีคุณภาพต่ำ โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุความรับผิดชอบของผู้ขายและสิทธิของผู้บริโภคไว้อย่างชัดเจน</p> <p>ล่าสุด นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งส่งข้อเสนอทั้งหมดไปยัง สคบ. และสธ. เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ในวันที่ 19 พ.ย.67 สภาผู้บริโภคเตรียมยื่นรายชื่อที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริโภค และองค์กรสมาชิกสภาผู้บริโภคกว่า 10,000 รายชื่อในแต่ละกฎหมาย เพื่อขับเคลื่อนร่างกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 3 ฉบับนี้สู่การพิจารณาในสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร</p>	
<p><b>เปิดอาคารความเชี่ยวชาญระดับบริการงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน รพ.พระนั่งเกล้า</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เพิ่มสื่อ นสพ.สยามรัฐ</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เป็นประธานเปิดอาคารความเชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุและพักผู้ป่วย 9 ชั้น รพ.พระนั่งเกล้า ยกระดับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินตามมาตรฐานสากล ทั้งห้องฉุกเฉิน ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ ศูนย์ปฏิบัติการรับ-ส่งต่อ ศูนย์บริหารจัดการข้อมูลผู้ป่วยบาดเจ็บและฉุกเฉินในจังหวัดนนทบุรี พร้อมห้องผ่าตัด ศูนย์รังสีวินิจฉัย หอผู้ป่วยรวมกว่า 170 เตียง ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตและความพิการจากอุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์</p>	
<p><b>โรคโควิด 19</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ไทยโพสต์</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์โควิด 19 รายสัปดาห์ (วันที่ 3 – 9 พ.ย.67) มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 569 ราย เฉลี่ยวันละ 81 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตรายใหม่ รวมทั้งไม่มีผู้ป่วยปอดอักเสบและผู้ป่วยใส่เครื่องช่วยหายใจ</p>	
<p><b>ลักลอบขายวัตถุออกฤทธิ์</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (hfocus, thailandplus)          - นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการฯ ออย. เผย ได้ร่วมกับ สสจ. นครปฐม และตร.สภ.เมืองนครปฐม บุกรวบสอบร้านขายยาใน จ.นครปฐม ที่มีพฤติการณ์ลักลอบจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 4 (ลอร่าซีแอม) โดยไม่ได้รับอนุญาต และเก็บไว้ในร้านอีกจำนวนหนึ่ง มีความผิดฐานขายและมีไว้ในครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 4 โดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 500,000 บาท ทั้งนี้ ออย. จะส่งข้อมูลของเภสัชกรที่คุมร้านดังกล่าวให้แก่สภาเภสัชกรรมพิจารณาจริยธรรมวิชาชีพ พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ร้านขายยาทุกร้านปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด คำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ</p>	
<p><b>คุมเข้มยาวัตถุเสพติด</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.มติชน          - นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการฯ ออย. ร่วมประชุม 5 หน่วยงาน ได้แก่ ป.ป.ส. บก.ปคบ. บช.ปส. กรมปศุสัตว์ และสัตวแพทยสภา เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนามาตรการตรวจสอบ ควบคุมและป้องกันการใช้สารไซลาซีนและคีตามีนไม่ให้ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด โดยเร่งหาหรือแนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหาสุขภาพ และเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชน</p>	
<p><b>การอุ้มทารกแรกเกิด</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> (เพิ่มสื่อ) นสพ. มติชน          - นพ.ธนิษฐ์ เวชชาภินันท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยการเขย่าเด็กแรง ๆ ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม เพราะมีความเสี่ยงที่จะทำให้เด็ก โดยเฉพาะวัย 3-8 เดือน ได้รับความเจ็บทางสมองจนถึงขั้นเสียชีวิต หรือทำให้พิการตลอดชีวิต เนื่องจากกล้ามเนื้อของทารกยังไม่แข็งแรง เมื่อคอและศีรษะถูกเหวี่ยงไปมาโดยการเขย่า จะทำให้เส้นเลือดบริเวณเยื่อหุ้มสมองฉีกขาด เกิดเลือดออกในสมอง การเคลื่อนไหวและกระตุกอย่างรวดเร็ว ทำให้เนื้อสมองได้รับอันตรายได้ ดังนั้น การอุ้มทารกด้วยท่าอุ้มที่ถูกต้อง จะส่งผลดีต่อโครงสร้างและพัฒนาการด้านร่างกาย รวมถึงจิตใจของทารก</p>	
<p><b>ข่าวบิดเบือน</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ไทยโพสต์          - กรมควบคุมโรค ชี้แจงเรื่องหากเด็กป่วยด้วยโรค RSV ไม่จำเป็นต้องพาไปโรงพยาบาล เพราะต้องใส่ท่อช่วยหายใจทำให้ตกอยู่ในความเสี่ยง เป็นข้อมูลบิดเบือน เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคติดเชื้อไวรัส RSV โดยตรง แต่ใช้วิธีการรักษาตามอาการ หากป่วยเป็น RSV ควรหยุดพักรักษาตัวที่บ้าน และสวมหน้ากากอนามัย หากอาการไม่ดีขึ้น เช่น หอบเหนื่อย ซึมลง รับประทานอาหารได้น้อย ควรรีบพาไปพบแพทย์</p>	
<p><b>สิทธิประโยชน์บัตรทอง</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (pptvhd36, linetoday)          - ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รอง สปสช.เผยสิทธิบัตรทองสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการหรือสถานพยาบาลประจำได้ปีละ 4 ครั้ง เตรียมปรับระบบใหม่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ประชาชนเลือกหน่วยบริการประจำไม่จำกัด อยู่ระหว่างหารือหน่วยบริการรัฐและเอกชน</p>	
<p><b>คัดกรองมะเร็งปากมดลูก 5 ชุมชน</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. ผจก.          - นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวขอบคุณ สปสช. และบมจ. แวงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น ในการจัดโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ที่ให้ความสำคัญกับปัญหาสุขภาพของผู้หญิงไทยที่มีอายุระหว่าง 30-59 ปี ที่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ นำร่อง 5 โครงการ ได้แก่ โครงการเคหะชุมชนดินแดง เคหะชุมชนรามอินทรา เคหะชุมชนห้วยขวาง เคหะชุมชนทุ่งสองห้อง และเคหะชุมชนยมราช (สิริสาสน์) ตั้งแต่เดือน ต.ค.ถึง ธ.ค. 67 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และเตรียมขยายผลไปพื้นที่ชุมชนอื่นต่อไป</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>พัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : (เพิ่มสื่อ) นสพ. มติชน</p> <p>- นางสุพร ตรีนรินทร์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) เป็นประธานเปิดอาคารแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน อย. โดยในปี 2567 มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดทะเบียน อย. 4 รายการ ได้แก่ สบู่ว่านสาวหลง สบู่เหลวขมิ้นชัน แชมพูอัญชัน และครีมνωัดอัญชัน ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์สมุนไพรและกระตุ้นให้เกษตรกรในพื้นที่พัฒนามาตรฐานการผลิตให้สูงขึ้น</p> <p>นางลลิตา พรพนาวัลย์ เกษตรกรเชี่ยวชาญ สสจ.ฉะเชิงเทรา เผย สสจ.ฯ เข้าดูแลกระบวนการผลิตและพื้นที่จัดเก็บวัตถุดิบให้ได้ตามมาตรฐานสากลและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมุ่งยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามนโยบายเศรษฐกิจสุขภาพของรัฐบาล เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยมีมาตรฐานระดับโลกและสร้างรายได้ให้กับชุมชน</p>	
<p><b>รพ.มหาวชิราลงกรณธัญบุรีอภิบาลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ</p> <p>- นพ.เขตต์ ศรีประทักษ์ ผอ.รพ.มหาวชิราลงกรณธัญบุรี เผย รพ.มหาวชิราลงกรณธัญบุรี เปิดหออภิบาลคุณภาพชีวิต เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบองค์รวม มุ่งเน้นการบรรเทาความทุกข์ทรมานลดอาการเจ็บป่วยและเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยและครอบครัว เพื่อกลับไปดูแลต่อที่บ้านอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยได้ส่งทีมผู้บริหารและทีมแพทย์ไปศึกษาดูงานด้านการดูแลแบบประคับประคอง ณ Hernando Pasco Hospice &amp; San Diego Hospice สหรัฐอเมริกา เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการดูแลในบริบทของคนไทย และปรับปรุงหอผู้ป่วยสามัญเป็นหอผู้ป่วยหออภิบาลคุณภาพชีวิต (Quality of Life Care Unit: QCU) ดูแลแบบประคับประคองภายใต้แนวคิด "บ้านหลังที่สองของผู้ป่วยมะเร็ง" หรือ "Second Home"</p>	
<p><b>โรคระบาด' กับ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ( กรุงเทพธุรกิจ)</p> <p>-ระหว่างวันที่ 11-22 พฤศจิกายน 2567 จะมีการการประชุมประเทศภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 29 หรือ COP29 ที่กรุงบากู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน โดยมีประเทศภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (The United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) กว่า 200 ประเทศเข้าร่วมรวมถึงประเทศไทย วิกฤติสภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (climate change) โลกร้อน ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อภัยพิบัติทางสภาพแวดล้อม อย่างอุทกภัย ภัยแล้ง ภัยไฟไหม้ แต่ยังมีผลกระทบต่อสุขภาพและสาธารณสุขด้วย ผ่านมาทางผลกระทบที่เกิดต่อภาคการเกษตร การเข้าถึงน้ำสะอาด และการกระจายตัวของโรคติดเชื้อ โรคไร้เชื้อ และ โรคระบาดเขตร้อน จะระบาดเขตหนาวมากขึ้น เวทีนี้จะเป็นการร่วมหาวิธีแก้ไขวิกฤติสภาพภูมิอากาศโลกด้วยความเร่งด่วน โดยปีนี้วางกรอบการอภิปรายที่เข้มข้นเกี่ยวกับการเงินด้านสภาพภูมิอากาศ ข้อผูกพันในการลดคาร์บอน และโซลูชันนวัตกรรมสำหรับอนาคตที่ยั่งยืน</p>	
<p><b>ฝุ่น PM 2.5</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สปริงนิวส์</p> <p>-เสนอบทความ ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อเข้าสู่ช่วงปลายปี จนกลายเป็นปรากฏการณ์ที่ทุกคนเคยชินไปแล้ว รัฐบาลยังคงถูกกดดันให้จัดการกับปัญหานี้และถูกเรียกร้องให้เร่งบังคับใช้ร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด ซึ่งมีแผนจะใช้ภายในปี 2568 ซึ่งร่างนี้พัฒนามาตั้งแต่ปี 2563 เมื่อถูกทวงถามจะได้รับคำตอบว่ายังอยู่ระหว่างการพิจารณา ขณะที่ผู้คนยังคงเผชิญกับฝุ่น PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง</p>	
<p><b>หมอเมือง เผยรักษาโรคในท้อง จ.พะเยา</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch7</p> <p>กล่าวถึงวิธีการรักษาโรคแบบดั้งเดิมของหมอพื้นบ้าน อาจารย์ประเดิม ส่างเสน ซึ่งใช้วิธีจุดไฟเผาสมุนไพรหลายชนิดบนหน้าท้องผู้ป่วย โดยสมุนไพร เช่น สาบเสือ ว่านหอมทอง แก้ว ไพร ว่านค่างควา ว่านขางข่าวนเหล็ก นำมาวางรอบสะดือและล้อมด้วยผ้าเปียกก่อนจุดไฟ ซึ่งวิธีนี้แตกต่างจากเผายาแบบใหม่ที่จะใส่การบูรแต่ของเดิมจะไม่ใส่ ใช้รักษาโรคกรดไหลย้อน ท้องอืด-ท้องเฟ้อ และปัญหาการขับถ่าย หากอาการหนักจะทำการเผา 3 รอบ รอบละ 15-20 นาที</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ด้าน นพ.เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก บอกว่า การเผยแพร่รักษาโรค เป็นภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้าน พบได้ทั่วไป และหมอคงคนดังกล่าวก็ได้รับการรับรองจาก สสจ.เชียงใหม่ ส่วนวิธีการรักษาที่เห็นก็เป็นการเผายาไล่ลมในท้องของผู้ป่วย ถือเป็นความชำนาญของแต่ละคน ที่ต้องมีความรู้ ผ่านการฝึกอบรม มีประสบการณ์ ไม่ใช่ใครก็ทำได้ เพราะเสี่ยงเกิดไฟลุกตามผิวหนังของผู้ป่วยได้</p>	
<p><b>ใช้หวัดนก</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>จนท.สธ.รัฐบริติชโคลัมเบีย รายงานพบผู้ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนก สายพันธุ์ เอชไฟว์ (H5) รายแรกของแคนาดา ในรัฐบริติชโคลัมเบีย คาดว่าติดเชื้อไวรัสจากนกหรือสัตว์ชนิดอื่น เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแล้ว และกำลังเร่งตรวจสอบการระบาดอย่างละเอียด ทั้งนี้ เมื่อเดือน ต.ค.67 การตรวจเชื้อไวรัสไข้หวัดนกในฟาร์มสัตว์ปีกของรัฐบริติชโคลัมเบีย อย่างน้อย 22 แห่ง และนกป่าจำนวนมากในหลายพื้นที่ทั่วแคนาดา มีผลตรวจเป็นบวก แต่ยังไม่พบเชื้อในโคนมและในตัวอย่างน้ำนมวัว</p>	